
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566  

ครั้งที่ 2 /2566 
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

ณ. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 
******************************************************************** 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
2. นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
3. นางมะลิวรรณ์ สุพร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
4. นางจุฑารัตน์  กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
5. นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
6. นายสัญญา  ถุดทิง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
7. นายสมบูรณ์  จูมนา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
8. นายอุดร  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
9. นายวิลัย  พันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
10. นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทิน   จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
2. นายโฮม  ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
3. นายดาธรรม  ดีดวงพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
4. นายวิวัฒนช์ัย  เรชิวงค์  ปลัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
5. ว่าที่ร้อยโทวัลย์ชัย ศรีลาศักดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
6. นายกิจกูล  ดีดวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
7. นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. นางสาวธัญญาภรณ ์ ชาเสน  พนักงานจา้งเหมาบริการ  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายจันหอม  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น       (ลาป่วย) 

เริ่มเวลาประชุม  09.00 น.  
นางฐนิดา ดีดวงพันธ์  เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ          
นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาฯ ประกอบพิธีเพ่ือแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                 
ขอเรียนเชิญค่ะ 

 

           /นายอรัณย์ธรรม… 
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นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  ร้องเพลงชาติ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่ประชุมพร้อมกันพนมมือกล่าวสวดมนต์ 
(รองประธานสภาฯ) ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) (เมื่อประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จ) 

นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอรัณย์ธรรม ค านนท์ 
(เลขานุการสภาฯ) รองประธานสภาเทศบาล ต าบลดง เย็น กล่ าว เปิดการประชุม และด า เนินการตาม                     
   ระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
   (นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็นขึ้นท าหน้าที่ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ วันนี้ขอแจ้งข่าว และขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของท่านประธานสภาฯ             
(รองประธานสภาฯ) ซึ่งท่านอุดร ยั่งยืน ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคประจ าตัว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) และท่านจันหอม ดีดวงพันธ์ ลาป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ครับ  

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ -   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 
   ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566    

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็นสมัยสามัญ    
(รองประธานสภาฯ) สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะเสนอแก้ไขรายงาน 
(รองประธานสภาฯ) เพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

(ที่ประชุมสภาฯ)  -ไม่มี-        

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุม กระผมขอมติที่ประชุม  
(รองประธานสภาฯ) เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) ประจ าปี 2566  ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์  2566 ถ้าท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน          
   การประชุมให้ยกมือครับ  

   (รับรองด้วยคะแนน 10 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง ) 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 3.1 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นบ้านผู้ใหญ่ล้อม 
(รองประธานสภาฯ) (นายสัญญา ถุดทิง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอกระทู้ถาม 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) ขอเชิญท่านสัญญา ถุดทิง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอกระทู้ถามต่อที่ประชุมครับ
   
นายสัญญา ถุดทิง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสัญญา ถุดทิง สมาชิกสภาเทศบาล
   ต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้น             
   บ้านผู้ใหญ่ล้อม ซึ่งกระผมเคยยื่นญัตติในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 และท่านนายก        
   ได้รับหลักการไว้ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มี การด าเนินการใดๆ กระผมจึงขอสอบถาม           
   ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าจะได้ด าเนินการหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ถนนเส้นดังกล่าว      
   ได้ถูกน้ ากัดเซาะเหลือพ้ืนผิวถนนไม่ถึง 1 เมตร เกรงว่าเวลาฝนตกถนนช ารุดเสียหายชาวบ้าน
   อาจสัญจร ไป – มา ไม่สะดวก ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณา และ
   ด าเนินการต่อไปขอบคุณครับ  

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านสัญญา ถุดทิง มากครับ วาระนี้ ขอเชิญหัวหน้ากิจกูล ดีดวงพันธ์ ได้ชี้แจง         
(รองประธานสภาฯ) ต่อที่ประชุมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน     
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ขออนุญาตเพ่ิมเติม ส าหรับกระทู้ถาม เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นบ้านผู้ใหญ่ล้อม
   ที่ทางท่านสมาชิกได้เสนอมาทางกองช่างก็ได้เข้าไปดูแล้ว ก็ได้รับความเสียหายตามที่           
   ท่านสมาชิกได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภา ซึ่งช ารุดเสียหายเหลือพ้ืนผิวถนนไม่ถึง 1  เมตร           
   ก็สืบเนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงยังรองบประมาณทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ทางกองช่างก็ได้ด าเนินการ
   ซ่อมแซมไปเรื่อยๆ ก็ขอรับเรื่องไว้ส าหรับการซ่อมแซม ในส่วนของถนน คสล. ก็ยังน าเรื่องบรรจุ
   เข้าไว้ในแผนเรียบร้อยแล้ว ขอน าเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับ  

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณหัวหน้ากิจกูล ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างครับ                      
(รองประธานสภาฯ)  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ - 
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เริ่มประชุมต่อ  เวลา 10.45 น. 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาเสนอใหม่ 
นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.1 ญัตติ เรื่องขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
   (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านนายกอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ญัตติ เรื่องขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในส่วนของหลักการและเหตุผลเพ่ือขอ
   กู้เงินกับส านักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจ านวนเงิน 21,180,๐๐๐.๐๐ บาท     
   (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการของเทศบาลด้าน    
   ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 44 โครงการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผน
   และขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้เทศบาล 
   เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริก าร      
   สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในด้านการสาธารณูปโภคและ   
   การก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันถนนและรางระบายน้ าช ารุดเสียหายและมีไม่ครอบคลุมทั้งหมด 
   เทศบาลฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการในเรื่องนี้จะต้องมีการสัญจรไป – มา และด้านการระบายน้ า
   เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ดังนั้น เทศบาลฯ จึงมีความจ าเป็นที่ จะต้องด าเนินการปรับปรุงระบบ      
   โครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณประจ าปีให้เพียงพอได้ ด้วยมีภาระในด้านอ่ืนๆ 
   อีกเป็นจ านวนมาก เทศบาลฯ จึงขออนุญาตกู้เงินกับส านักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
   จ านวน 21 ,180,๐๐๐.๐๐ บาท เพ่ือน ามาด าเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น            
    

  ที่มาโครงการ  
  1.  ด้านถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก เทศบาลต าบลดงเย็นมีถนนลูกรัง

  ที่ราษฎรใช้เป็นถนนหลักในการเดินทางสัญจร ไป - มา และใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการ
  เกษตรออกสู่ตลาด สู่ลานรับสินค้าทางการเกษตรของต าบล นอกจากนี้ยังมีราษฎรในเขต
  พ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้ใช้ประโยชน์จากถนนในการสัญจรไป มา ซึ่งในปัจจุบัน สภาพของถนน
  ลูกรังมีสภาพช ารุดเสียหายหลายจุด  ซึ่งในช่วงฤดูฝนของแต่ละปีราษฎรที่ใช้ถนนสายดังกล่าว 
  จะประสบปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ราษฎรได้รับ
  ความยากล าบากในการเดินทางสัญจร ไป - มา  

  2.  ด้านแหล่งน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยราษฎร ต าบลดงเย็น       
  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม        
  โดยในพ้ืนที่มีแหล่งน้ าที่ส าคัญหลายแห่ง ที่ราษฎรใช้น้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค และ      
  เลี้ยงสัตว์ ประกอบกับในฤดูฝนน้ าจะท่วมและไหลหลากเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรของราษฎร  
  ส่วนในฤดูแล้งแหล่งน้ าต่างๆจะแห้งขอดไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ 
  เนื่องจากแหล่งน้ ามีสภาพตื้นเขินกักเก็บน้ าได้น้อยไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการ         
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 จึงจ าเป็นต้องมีการก่อสร้างฝายน้ าล้นเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการของ

  ราษฎร และเพ่ือให้ความต้องการระบายน้ าท่วมบริเวณพ้ืนที่เกษตรของราษฎร สามารถ   
  ระบายได้ทันประกอบกับมีการช ารุดทรุดตัดของท่อระบายน้ า ซึ่งจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซม  
  ให้ใช้การได้ จึงจ าเป็นต้องมีการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่าง
  ทันท่วงที และเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของราษฎรในหมู่บ้าน และราษฎรที่ได้รับ
  ประโยชน์จากโครงการในการใช้เส้นทางสัญจรไปมาข้ามล าห้วย ปริมาณงานที่ต้องการด าเนิน
  โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเทศบาลต าบลดงเย็น โดยมีรายละเอียดปริมาณงานดังนี้      
  (๑) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1          
  - หนองสิม -โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร 
  สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 499,000 บาท 

   (๒) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 – หน้าวัด         
   ศรีสะอาด -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X 1.00 เมตร ยาว 
   320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จ านวน 12 บ่อ งบประมาณ 
   500,000 บาท 
    (๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 – ภายในบ้านดงเย็น
   และซอยจันทรัตน์ -โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร      
   ยาว 278 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 834 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
   ข้างละ 0.00-0.50 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท 
    (๔) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2       
   - ห้วยค าแฮด (ข้ามห้วยค าแฮด) - โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง  จ านวน 1 แห่ง    
   งบประมาณ 385,000 บาท 
    (๕) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ซอยข้าง 
   โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก      
   Ø0.40 X 1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร 
   จ านวน 12 บ่อ งบประมาณ 500,000 บาท 
   (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ซอยข้าง 
   โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน -โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
   6 เมตร ยาว 145 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร         
   ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 
    (7) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านป่งโพน - ภูธาตุ      
   บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 (ข้ามห้วยสีเสียด) – โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต        
   เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง จ านวน    
   1 แห่ง งบประมาณ 385,000 บาท 
    (8) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 – ซอยหน้า             
   โรงเรียนบ้านป่งโพน -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X     
   1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จ านวน    
   12 บ่อ งบประมาณ  500,000 บาท 
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   (9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 – เชื่อม   
   ซอยห้าแยก - โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว    
   145 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
   0.50 เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 
     (10) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านสามขัว - ฮองสามขัว 

   บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 (ข้ามฮองสามขัว) – โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต         
   เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง จ านวน    
   1 แห่ง งบประมาณ  385,000 บาท 

    (11) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 – ทางเข้า      
   โรงเรียนบ้านสามขัว -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X            
   1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จ านวน    
   12 บ่อ งบประมาณ  500,000 บาท 
   (12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 – ข้างวัดป่า        
   ทรงธรรมบ้านสามขัว - โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
   ยาว 168 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
   ข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 
    (13) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกตะแบง  หมู่ที่ 5 
   - ห้วยช้างมัน (ข้ามห้วยช้างมัน) -โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
   กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง  จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 
   499,000 บาท 
     (14) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่  5               

   - ทิศตะวันออกบ้านโคกตะแบง -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก           
   Ø0.40 X 1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร 
   จ านวน 12 บ่อ งบประมาณ  500,000 บาท 

    (15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 – ข้างวัดศรี   
   ทองธรรม - โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว       
   168 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
   0.50 เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 
     (16) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายบ้านโพนสวาง  หมู่ที่ 6 

   -  หนองขามเลียน (ข้ามหนองขามเลียน) –โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต      
   เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง  จ านวน 
   1 แห่ง งบประมาณ  499,000 บาท 

    (17) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าศาลาประชาคม           
   บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X 
   1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จ านวน     
   12 บ่อ งบประมาณ 500,000 บาท 
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    (18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 – หลังวัด       

   โสภาราม - โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว        
   215 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
   0.50 เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 

    (19) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกขามเลียน       
   หมู่ที่ 7 - ฮองแมว(ข้ามห้วยฮองแมว) -โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง  จ านวน 1 แห่ง      
   งบประมาณ  499,000 บาท 
     (20) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่  7          

   (หน้าศาลาประชาคม) – หนองผือ -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
   Ø0.40 X 1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร 
   จ านวน 12 บ่อ งบประมาณ 500,000 บาท 

    (21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่  7                    
   - หนองขี้เห็น - โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร           
   ยาว 215 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
   ข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท 
     (22) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 – ห้วย   

   ค าแฮด (ช่วงหลัง ร.ร.บ้านหนองแคนนาจาน) – โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง  จ านวน 
   1 แห่ง งบประมาณ  385,000 บาท 

    (23) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8      
   (ทิศตะวันออก) -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X 1.00 เมตร 
   ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จ านวน 12 บ่อ                 
   งบประมาณ  500,000 บาท 
    (24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่  8                

   - โดยท า การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หรือ   
   มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร      
   งบประมาณ  500,000 บาท 

     (25) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านค าบง หมู่ที่ 9         
   - ห้วยค าบง - โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร 
   สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง  จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 385,000 บาท 

    (26) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านค าบง หมู่ที่ 9 (คุ้มหนอง-
   มันปลา) -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X 1.00 เมตร      
   ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จ านวน 12 บ่อ      
   งบประมาณ 500,000 บาท 
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     (27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านค าบง หมู่ที่ 9 – ข้างวัดป่าสิงห์

   คีรีวรรณ์ - โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว         
   168 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
   0.50 เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 

    (28) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 
   - หนองอีเฒ่า - โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง           
   1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง  จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 
   385,000 บาท 
     (29) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่  10           

   (ข้าง ร.ร.บ้านสามขัว) – นาหนองยาง -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
   Ø0.40 X 1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร 
   จ านวน 12 บ่อ งบประมาณ 500,000 บาท 

   (30) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 – หน้าวัดป่า
   รุ่งโรจน์วนาราม - โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร       
   ยาว 168 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
   ข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 
     (31) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น แบบ มข. 2527กั้นล าห้วยถ้ า เต่า (ตอนล่าง)               

    บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 - โดยท าการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 กว้าง 8 เมตร สันฝาย
   สูง 1.50 เมตร ผนังข้าง 3 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527                 
   งบประมาณ 500,000 บาท 

    (32) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  11              
   - ซอยกลางหมู่บ้าน -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X      
   1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จ านวน     
   12 บ่อ งบประมาณ  500,000 บาท 
    (33) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 – ห้วยทราย     

   - โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หรือ    
   มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร      
   งบประมาณ 500,000 บาท 

    (34) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาทอง  หมู่ที่ 12       
   -  นาไกล (ข้ามห้วยยาง) -โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
   1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง  จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 
   499,000 บาท 
   (35) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทอง  หมู่ที่ 12 – เรียบทาง
   หลวงชนบท 3016 มห. - โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.60 
   x 1.00 เมตร  ยาว  250 เมตร พร้อมบ่อ ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร  จ านวน      
   8 บ่อ งบประมาณ 500,000 บาท 
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   (36) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 – หนองผ า          
   - โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หรือ   
   มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร      
   งบประมาณ 500,000 บาท 
     (37) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านภูทอง  หมู่ที่ 13       

   -  พ้ืนที่การเกษตรภูทอง (ข้ามร่องน้ าจากภูเขา 2 จุด) – โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
   คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง  
   จ านวน 2 แห่ง งบประมาณ 500,000 บาท 

   (38) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง        
   หมู่ที่ 13 -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X 1.00 เมตร       
   ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จ านวน 12 บ่อ       
   งบประมาณ 500,000 บาท 
     (39) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 – คุ้มสวนยาง                  

   – โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หรือ
   มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร     
   งบประมาณ 500,000 บาท 

     (40) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น แบบ มข. 2527กั้นล าห้วยลิงโตน (ตอนกลาง)              
   บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - โดยท าการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 กว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 
   1.50 เมตร ผนังข้าง 3 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 งบประมาณ 
   500,000 บาท 

   (41) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงหน้ากองทุนหมู่บ้าน)      
   บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X 
   1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จ านวน      
   12 บ่อ งบประมาณ 500,000 บาท 
    (42) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 (หน้าศาลา-

   ประชาคม) – คุ้มโชคขัย - โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง          
   5 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร         
   ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 

    (43) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในรร.อนุบาลเทศบาล         
   ต าบลดงเย็น ม.12 -โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X        
   1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จ านวน      
   12 บ่อ งบประมาณ  500,000 บาท 
    (44) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีต        
   เสริมเหล็ก หน้าบ้านพักพนักงานเทศบาลต าบลดงเย็น – โดยท าการก่อสร้างลานคอนกรีต
   เสริมเหล็ก เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ า     
   ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X 1.00 เมตร ยาว 65 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด  
   0.80X0.80X0.80 เมตร จ านวน 4 บ่อ งบประมาณ 375,000 บาท 
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    รวมงบประมาณทั้งหมด 44 โครงการงบประมาณจะอยู่ที่ 21,180,000 บาท ส าหรับ      

   รายละเอียดจะให้ท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ เป็นผู้ชี้แจงต่อไปครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้ ขอเชิญท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์            
(รองประธานสภาฯ) ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียน
(ปลัดเทศบาลฯ)  เพ่ิมเติมส าหรับญัตติ เรื่องขออนุญาตกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  สืบเนื่องจาก            
   ทางเทศบาลมีงบเงินทุนแต่ละปีที่ค่อนข้างจะหนัก ปีหนึ่งก็ประมาณ 5 – 6 ล้านบาท ส าหรับ
   ปี 2566 ก็ได้ตั้งไว้ 6 ล้านบาท ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา ก็แก้ไขได้บางส่วนท าให้
   ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คลอบคลุม ทางคณะผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อน
   ของประชาชนเป็นอย่างมากประกอบกับงบประมาณของเทศบาลมีจ ากัด จึงได้น า เสนอ       
   ให้ประสานงานกับกองทุนเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล ซ่ึงเป็นกองทุนที่รับเงินฝากจากเทศบาล 
   โดยต้องสบทบในแต่ละปีประมาณร้อยละ 10 ของเงินสะสมที่ส่งไปแต่ละปี ซึ่งเป็นกองทุน     
   ที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งขึ้นมาโดยการเอาเงินฝากของเทศบาลเข้าไปสมทบทุกปี        
   ซึ่งเป็นนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยต้องให้ด าเนินการกู้จากตรงนี้ก่อน  ส าหรับ     
   หลักเกณฑ์ก็อยู่ในมาตรา 66 ก็จะให้ทางกองช่างเป็นคนประสานเรื่องเอกสารต่างๆ            
   ซึ่งจะสามารถกู้ได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลอนุญาต
   ต่อไปขอบคุณครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 1            
   ขออนุญาตน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติม ส าหรับงบประมาณที่ท่านนายก และท่านปลัด ได้แจ้งต่อ
   ที่ประชุมสภาในเรื่องโครงการทั้ง 44 โครงการที่เสนอไปแล้ว แต่ดิฉันอยากจะเรียนสอบถาม
   ว่าโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณนี้ ถ้าได้รับการอนุมัติจากทางสภาฯแล้ว งบประมาณทั้ง 
   21,180,000 บาท จะสามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 44 โครง หรือไม่ และจะด าเนินการ
   เสร็จภายในปีนี้ไหม ในส่วนของโครงการที่ดิฉันเสนอไปโครงการที่ 34 35 36 ไม่ทราบว่า
   เป็นจุดไหนบ้าง เพ่ือที่จะได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ขอน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้
   ค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 
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นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียน
(ปลัดเทศบาลฯ)  เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการของบ้านนาทองก็จะมีอยู่ทั้งหมด 3 โครงการ ผมก็ได้ให้ทางกองช่าง
   ออกไปส ารวจก็จะเป็นตรงบ้านเสี่ยคี ที่เป็นปัญหาทุกปีก็ได้ให้ช่างประมาณการไว้เรียบร้อย
   แล้ว ถ้าได้งบประมาณตัวนี้ปัญหาตรงนี้ก็จะหมดไป หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือถ้าเร็วสุด    
   ก็คือเดือนนี้เราต้องเอกสารให้ทางผู้ว่าราชการ ถ้าผ่านผู้ว่าราชการแล้ว  ต้นเดือนหน้าก็จะส่ง
   เอกสารเข้าที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลประมาณ 2 อาทิตย์ ถ้าตรวจเอกสารก็จะน าเรื่อง
   เข้าที่ประชุม ถ้าได้รับความเห็นชอบทางจังหวัด ก็จะแจ้งเรื่องมายังเทศบาลของเราอย่างช้า    
   ก็น่าจะเข้าที่ประชุมในเดือนเมษายน 2566 ถ้าเร็วหน่อยก็ประมาณเดือนมีนาคม 2566    
   ถ้าได้รับการอนุมัติก็จะได้หาคนมาท าสัญญา ส่งไปยังกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือท า
   สัญญาเงินกู้ ก็จะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนถึงช่วงหน้าฝน ถ้าผ่านก็สามารถด าเนินการ   
   ได้เลย ก็ไม่น่าจะเกิน 3 เดือนจะได้ท าสัญญา ขอน าเรียนชี้แจงเบื้องต้นพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายสมบูรณ์ จูมนา กราบเรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่ เคารพ      
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ จูมนา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขออนุญาต      
   น าเรียนสอบถามเพ่ิมเติม ตามที่ เราได้กู้ เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลจ านวน                
   21,180,0000 บาท ทั้งหมด 44 โครงการ นั้น กระผมอยากทราบว่าเงินจ านวนนี้        
   ภายในปีนี้นับเวลาไปอีก 7 เดือน กับอีก 15 วัน จะหมดปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง      
   ทั้งหมด 44 โครงการคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้หรือไม่ครับ         
   ขอน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านสมบูรณ์ จูมนา มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียน
(ปลัดเทศบาลฯ)  เพ่ิมเติมในส่วนของที่ทางท่านสมาชิกสภาได้สอบถาม ส าหรับการด าเนินการจะแล้วเสร็จช้า
   หรือเร็วจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติ ถ้าอนุมัติเร็วเราก็ได้ด าเนินการเร็วเราก็เร่งท า เพราะส่วนมาก
   ก็จะเป็นงานซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับทางกองทุนส่งเสริมกิจการ      
   เทศบาลที่จะอนุมัติ และให้ทางจังหวัดได้ตรวจสอบเอกสาร ก็หน้าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
   ภายในปีงบประมาณของปี 66 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2566 แต่ว่าเขาให้เรา
   ด าเนินการให้แล้วเสร็จหลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติ ก็น่าจะแล้วเสร็จภายในกรอบเวลา      
   ส่วนงบประมาณของปี 66 ที่ท่านได้สอบถามว่าท าไมถึงด าเนินการล่าช้า ก็สืบเนื่องจาก      
   งบประมาณไม่ได้เข้ามาพร้อมกันทีเดียว อย่างภาษีก็จะทยอยเข้ามาเดือนละครั้ง ฉะนั้น     
   เราก็ต้องรองบประมาณเข้ามาและเริ่มด าเนินการไปเรื่อยๆ  
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   ตอนนี้ก็ด าเนินการเสร็จไปแล้ว บางส่วน ทางคณะผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามผลักดัน
   และด าเนินการให้ได้ตามที่ประชาชนร้องขอมา ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ญัตติ เรื่องขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมา        
   ว่าจะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ไหม ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการอนุมัติ      
   จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ก็สืบเนื่องจากเราต้องรอเงินงบประมาณทยอยเข้ามา       
   เพ่ือที่จะได้ด าเนินการ ก็ฝากทุกท่านได้ชี้แจงกับชาวบ้านให้เข้าใจตรงนี้ด้วย ขอน าเรียน       
   เพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องขออนุญาต    
(รองประธานสภาฯ) กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.2 ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        
(รองประธานสภาฯ) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน          
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 8 ,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ      
   เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1510 W จ านวน 1  เครื่อง                  
    (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านนายกอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน     
   อุสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ
   พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 8,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 
   1510 W จ านวน 1  เครื่อง เป็นการโอนเงินงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรม          
   และการโยธา หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน       
   ส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1510 W จ านวน 1 เครื่อง  
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   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 54   
   ล าดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ    
   อุตสาหกรรมและการโยธา ฯลฯ กระผมจึงได้ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล               
   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ                 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องขออนุญาต    
(รองประธานสภาฯ) กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.3 ญัตติ เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
(รองประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวด
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1510 W เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ    
   เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1510 W จ านวน 1  เครื่อง ตั้งไว้ 28,800 บาท ส าหรับ    
   กองช่าง             
    (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านนายกอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ญัตติ  เรื่ อง พิจารณาอนุมัติ เปลี่ ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ           
   พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์            
   ก่อสร้าง ประเภท เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1510 W เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต
   ไฟฟ้า 1510 W จ านวน 1  เครื่อง ตั้งไว้ 28 ,800 บาท ส าหรับกองช่าง ข้อความเดิม          
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1510 W จ านวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนา-
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม /  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) หน้า 54 ล าดับที่ 1            
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม           
   และการโยธา จ านวน 20 ,000 บาท ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นจัดค่าจัดซื้อเครื่องสกัด             
   คอนกรีตไฟฟ้า 1510 W จ านวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570)            
   เพ่ิมเติม /  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) หน้า 54 ล าดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม           
   และการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 28,800 บาท        
   ฉะนั้นกระผมจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
   ขอบคุณครับ    
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นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือ        
(รองประธานสภาฯ) ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียน
(ปลัดเทศบาลฯ)  เพ่ิมเติมส าหรับญัตตินี้ก็จะเป็นเรื่องเดียวกันกับญัตติที่ 4.2 เนื่องจากว่าเดิมในเทศบัญญัติฯ 
   ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้าของทางกองช่าง เพ่ือที่เวลามีการวางท่อ      
   ก็จะได้ใช้เครื่องตัวนี้เจาะคอนกรีตส าหรับวางท่อ ซึ่งเทศบาลของเรายังไม่มีก็ได้ตั้งงบประมาณ
   ไว้ในปี 2566 เดิมราคา 20,000 บาท แต่ทีนี้พอเราจะไปซื้อมันมีการเปลี่ยนแปลงราคา
   จากเดิมเป็น 28 ,800 บาท จึงจ าเป็นต้องมีการโอนงบประมาณเข้ามาเพ่ิมอีกจ านวน    
   8,800 บาท ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา
(รองประธานสภาฯ) อนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน            
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท เครื่องสกัด
   คอนกรีตไฟฟ้า 1510 W เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1510 W จ านวน          
   1  เครื่อง ตั้งไว้ 28,800 บาท ส าหรับกองช่าง ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.    
นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ก่อนที่จะเข้าญัตติที่ 4.4 ผมขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน
(รองประธานสภาฯ)      ทีศ่าลาเอนกประสงค์ด้านหลังส านักงาน ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ        

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 13.00 น. 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.4 ญัตติ เรื่อง พิจารณาก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าบ้านนายนวลศรี รุ่งโรจน์ ระยะทาง
(รองประธานสภาฯ) ประมาณ 100 เมตร 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) (นายสัญญา ถุดทิง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ   
   ขอเชิญท่านสัญญา ถุดทิง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 
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นายสัญญา ถุดทิง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสัญญา ถุดทิง สมาชิกสภาเทศบาล
(รองประธานสภาฯ) ต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าบ้านนายนวลศรี 
   รุ่งโรจน์ ระยะทางประมาณ 100 เมตร เนื่องจากกระผมได้รับเรื่องจากพ่ีน้องประชาชน คือ
   นายนวลศรี รุ่งโรจน์ และนายแปล ผิวหอม ว่าต้องการก่อสร้างถนนลูกรังตรงถนนเข้าบ้าน 
   เนื่องจากพอถึงช่วงหน้าฝนท าให้ เข้า – ออก ล าบาก ระยะทางไม่น่าจะถึง 100 เมตร                
   กระผมจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือขอความอนุเคราะห์พิจารณาด าเนินการ
   ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านสัญญา ถุดทิง มากครับ วาระนี้ ขอเชิญท่านนายกอุทิน จันทะโสม ได้ชี้แจง         
(รองประธานสภาฯ) ต่อที่ประชุมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ญัตติ เรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าบ้านนายนวลศรี รุ่งโรจน์  ระยะทางประมาณ 
   100 เมตร เนื่องถนนไม่ได้มาตรฐานเวลาฝนตกท าให้ เข้า –  ออก ไม่สะดวก ส าหรับ       
   ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนส่วนบุคคล ตรงนี้ผมก็จะขอรับหลักการไว้ เผื่อมีงบประมาณ หรือ      
   โครงการใหม่เข้ามาเพ่ิม ก็จะพิจารณาด าเนินการต่อไป ถ้ายังไม่มีงบประมาณที่สามารถ       
   ด าเนินการได้ก็ให้รองบประมาณในปีต่อไป ขอบคุณครับ           

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือ        
(รองประธานสภาฯ) ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียน
(ปลัดเทศบาลฯ)  เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการนี้ก็จะให้ทางกองช่างออกไปส ารวจและท าแบบไว้ แต่ท่านสมาชิก     
   ก็ต้องไปเคลียร์แล้วท าแผนเข้าโครงการไว้ ถ้ามีงบประมาณในส่วนอ่ืนก็จะได้ด าเนินการให้
   ต่อไป ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา
(รองประธานสภาฯ) พิจารณาก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าบ้านนายนวลศรี รุ่งโรจน์  ระยะทางประมาณ 100 เมตร 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
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นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.5 ญัตติ เรื่อง พิจารณาขอขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟงวง) จากสามแยกหน้าวัด –     
(รองประธานสภาฯ) หน้าโรงเรียน 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) (นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ  
   กราบเรียนท่าน คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ผอ.กอง / หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก
   สภาเทศบาลต าบลดงเย็นทุกท่าน กระผมนายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาล
   ต าบลดงเย็น ขอเสนอญัตติ เรื่องพิจารณาขอขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟงวง) จากสามแยก   
   หน้าวัด – หน้าโรงเรียน ตอนนี้เสาไฟฟ้ามีอยู่ทั้งหมด 14 เสาไฟ แต่มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟงวง)
   อยู่แค่ 1 จุด ตรงหน้าโรงเรียน เวลาเด็กนักเรียนไปท ากิจกรรมที่โรงเรียนไม่มีแสงสว่าง      
   เกรงว่าจะเกิดอันตรายทางผู้ปกครองพ่ีน้องประชาชนร้องขอมา กระผมจึงได้เสนอญัตติ        
   ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาด าเนินการต่อไปขอบคุณครับ 

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน     
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ขออนุญาตเพ่ิมเติม ส าหรับญัตติ  เรื่อง พิจารณาขอขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟงวง)              
   จากสามแยกหน้าวัด – หน้าโรงเรียน ส าหรับโครงการนี้ผมก็ยังค้างของบ้านโคกขามเลียน   
   อยู่จ านวน 2 จุด จุดแรกก็คือทางออกไปหนองผือ และเส้นทางไปห้วยหินลาด โครงการนี้       
   ก็จะออกส ารวจเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อ และของบประมาณจ านวน 14 จุด ก็จะพยายาม     
   ด าเนินการให้ได้มากที่สุด ก็สืบเนื่องจากยังมีหลายๆพ้ืนที่ที่เรายังติดค้างอยู่ที่บ้านโพนสวาง      
   ก็ยังค้างอยู่ ขอน าเรียนให้ทราบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านกิจกูล ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ         
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี – 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา
(รองประธานสภาฯ) พิจารณาขอขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟงวง) จากสามแยกหน้าวัด – หน้าโรงเรียน ถ้าสมาชิก                
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) ท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.6 ญัตติ เรื่อง พิจารณาขอขยายไฟฟ้า จากสี่แยกบ้านนายสมพร – ห้วยหินลาด      
(รองประธานสภาฯ) (นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) กราบเรียนท่าน คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ผอ.กอง / หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก
   สภาเทศบาลต าบลดงเย็นทุกท่าน กระผมนายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาล
   ต าบลดงเย็น ขอเสนอญัตติ เรื่องพิจารณาขอขยายไฟฟ้า จากสี่แยกบ้านนายสมพร -        
   ห้วยหินลาด ส าหรับถนนเส้นนี้มันจะไปทะลุตรงห้วยหินลาด และตรงวัดบ่อหินทอง          
   พอดีชาวบ้านร้องขอมาอยากให้ขยายไฟฟ้าออกไปถึงตรงห้วยหินลาด กระผมจึงได้เสนอญัตติ
   ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 
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นายกิจกูล ดีดวงพันธ์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน     
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ขออนุญาตเพ่ิมเติม ส าหรับญัตติ เรื่องพิจารณาขอขยายไฟฟ้า จากสี่แยกบ้านนายสมพร -        
   ห้วยหินลาด สืบเนื่องว่าการขยายเขตไฟฟ้าหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้อุดหนุนการไฟฟ้าไป       
   ซึ่งปัจจุบันเราจะอุดหนุนไปยังเส้นเดิมไม่ได้ซึ่งจะผิดจากระเบียบ ตรงนี้ทางกองช่างก็จะขอ  
   รับเรื่องไว้ และจะท าหนังสือส่งไปยังทางการไฟฟ้า เพ่ือให้เขาเข้ามาส ารวจและออกแบบ     
   เพ่ือจะขยายเขตไฟฟ้าให้ ตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าจะได้รับการอนุมัติอย่างไรก็จะแจ้ง     
   ให้ทราบอีกทีหนึ่ง ส าหรับตรงนี้ทางกองช่างก็จะรับเป็นฝ่ายประสานให้ ขอน าเรียนเพ่ิมเติม    
   เพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านกิจกูล ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ         
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา
(รองประธานสภาฯ) พิจารณาขอขยายไฟฟ้า จากสี่แยกบ้านนายสมพร - ห้วยหินลาด  ถ้าสมาชิกท่านใด                
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) มีมติเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.7 ญัตติ เรื่อง พิจารณาซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ 1 ตั้งแต่บ้านนายสาม – ร้านค้า
(รองประธานสภาฯ) ชุมชน (SML) ของหมู่ 1 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) (นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตต ิ   
   ขอเชิญท่านธนวรรณ การสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุม
   ครับ 

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภา 
   เทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอญัตติ เรื่องพิจารณาซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ 1        
   ตั้งแต่บ้านนายสาม – ร้านค้าชุมชน (SML) ของหมู่ 1 ส าหรับถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นตรง      
   ศาลาประชาคมของหมู่บ้านพอดี ปัจจุบันถนนเส้นได้ช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้าง      
   เป็นเวลานานชาวจึงอยากขอซ่อมแซม ดิฉันจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล         
   เพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านธนวรรณ การสุวรรณ์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือ        
(รองประธานสภาฯ) ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  
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นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภา        
   เทศบาลต าบลดงเย็น เขต 1 ตามที่ท่านสมาชิกท่านได้เสนอในเรื่องของการซ่อมแซม            
   ถนนคอนกรีต หมู่ 1 ตั้งแต่บ้านนายสาม – ร้านค้าชุมชน (SML) ของหมู่ 1 ส าหรับถนนเส้นนี้  
   ก็ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานแล้ว ท าให้ถนนช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ สมควรที่จะได้รับ
   การซ่อมแซม เพ่ือความปลอดภัยในการใช้ถนน และเพ่ือความสวยงามของหมู่บ้าน ดิฉัน       
   เห็นด้วยและขอสนับสนุน ขอบพระคุณค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือ        
(รองประธานสภาฯ) ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน     
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ขออนุญาตเพ่ิมเติม ส าหรับญัตติ เรื่องพิจารณาซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ 1 ตั้งแต่บ้าน    
   นายสาม – ร้านค้าชุมชน (SML) ของหมู่ 1 ส าหรับโครงการที่ท่านสมาชิกสภาเสนอ กระผม
   เห็นสมควรอย่างยิ่งในการบูรณะซ่อมแซม สืบเนื่องว่าเราได้ก่อสร้างมาหลายปีแล้ว และพ้ืนผิว
   คอนกรีตมีการหลุดหล่อนจริง ในส่วนของโครงการนี้ก็จะบรรจุเข้าไว้ในแผน เห็นสมควร       
   แก่การบูรณะซ่อมแซมแบบถาวรโดยการปูผิว ยางทับหน้าเลย เห็นสมควรบรรจุไว้ในแผน   
   ตรงนี้ผมก็ของรับเรื่องไว้ในปีงบประมาณต่อไป จะของบอุดหนุนเฉพาะกิจหรือหน่วยงานอ่ืน   
   ที่เก่ียวข้องต่อไป ขอบคุณครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านกิจกูล ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ         
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี – 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา
(รองประธานสภาฯ) พิจารณาขอขยายไฟฟ้า จากสี่แยกบ้านนายสมพร - ห้วยหินลาด  ถ้าสมาชิกท่านใด                
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) มีมติเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.8 ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
(รองประธานสภาฯ) แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับวางแผนสถิติและวิชาการหมวดงบด าเนินงาน หมวด    
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) งบด าเนินงานประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
   ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  
    (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านนายกอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 
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นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน    
   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับวางแผนสถิติและวิชาการหมวดงบด าเนินงาน หมวดงบด าเนินงาน
   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
   ถ่ายภาพระบบดิจิตอล เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   ซึ่งมิได้เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และ           
   อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    
   ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมา
   อ่ืนๆ ซึ่ งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาล  ฯลฯ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ            
   กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล คุณลักษณะพื้นฐาน ความละเอียด : 24.1 Million ระบบ      
   โฟกัส:143 Point (auto selection) Mex.3975(Still) Max 3375 (Movie) เซนเซอร์
   ภาพ :22.3 x14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8 ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L), 3984 
   x 2656 (M), 2976 x 1984 (S1), 2400 x 1600 (S2), 6000 x 4000 (RAW/C-
   RAW) ความไวแสง ( ISO) : Auto 100-25600 (H:51200) Shutter Speed : MAX 
   Shutter 1/4000 sec.min shutter 30 sec VDO : 4K UHD Full HD 1080 P MPEC- 
   4 AVC/H .264 ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 10 fps/7.4 fps ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL      
   ll Autoflash. FE Lock. Auto pop-up. Retractable จอภาพ : LCD Size : 3”(1,04,000-
   dot). สื่ อ บั นทึ ก ข้ อ มู ล  :  SDHC/SDXC/SD MAX 256  GB.(รอ ง รั บ  UHS-I) 1  slot           
   แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E12-Weight : 387 g inc.batt & SDCard Dmension:             
   1163X88.1X58.7 มม. จึงขออนุมัติเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เพ่ือพิจารณา
   ให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566           
   เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอบคุณครับ  

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียน
(ปลัดเทศบาลฯ)  เพ่ิมเติม ส าหรับญัตตินี้ ก็จะเป็นญัตติของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพ่ือขอรับ          
   ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล       
   เพ่ือใช้ในงานประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งเป็นรายการใหม่ที่ยังไม่มี
   การตั้งงบประมาณไว้ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 
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สิบเอกบันดิฐ เพียรภายลุน กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับญัตติ  
(ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ) ที่ 4.8 การโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
   ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียดมีดังนี้ โอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป     
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดงบด าเนินงาน ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการ
   จ้างเหมาบริการ งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ จ านวน 280 ,000 บาท 
   งบประมาณ(คงเหลือ)ก่อนโอน จ านวน 213 ,140 บาท ซึ่งท าการโอนออกไปจ านวน    
   30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 183 ,140 บาท โอนไปยังแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการหมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา       
   และเผยแพร่  โครงการกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ราคา  30 ,000 บาท ส าหรับ                                
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่าน ผอ.บันดิฐ เพียรภายลุน มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือ        
(รองประธานสภาฯ) ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ     
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ทุกท่านดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 1 ตามท่ีทาง
   ท่าน ผอ.บันดิฐ เพียรภายลุน ได้น าเรียนเสนอญัตติต่อที่ประชุฒสภาในการการโอนเงิน      
   งบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์   
   ต่อหน่วยงานของเราดิฉันก็ให้การสนับสนุน และอยากจะเรียนสอบถามท่านประธานผ่านไป
   ยังคณะผู้บริหารว่ากล้องที่เราซื้อมาในรอบก่อนๆ จ านวน 3 ตัว ไม่ทราบว่ายังเหลือครบ    
   หรือเปล่า แต่ในส่วนที่ท่าน ผอ.ได้เสนอมาดิฉันก็เห็นด้วย และขอสนับสนุน ขอบพระคุณค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอบคุณท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี – 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องการโอนเงิน
(รองประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ     
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) วางแผนสถิติและวิชาการหมวดงบด าเนินงาน หมวดงบด าเนินงานประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
   ซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ถ้าสมาชิก
   ท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
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นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.9 ญัตติ เรื่อง พิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสามแยกเส้นไปต าบลค าอาฮวน       
(รองประธานสภาฯ) ทะลุผ่านออกไปถนนเส้นนาหนองแคน 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  (นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุม
   ครับ 

นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ     
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ทุกท่านดิฉันนางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 1 ส าหรับ
   ญัตติ เรื่องพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสามแยกเส้นไปต าบลค าอาฮวนทะลุผ่าน
   ออกไปถนนเส้นนาหนองแคน จะเป็นถนนทางหลวงชนบทจากบ้านนาทองไปบ้านเหล่าคาม 
   และจะแยกออกไปตรงที่นาของนางเขื่อน  วงศรีลา ทะลุออกไปที่ของนางใบ ดีดวงพันธ์          
   จะเป็นถนนลูกรังเส้นนาค าแพง ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร ซึ่งมีพ่ีน้องอาศัยอยู่     
   ประมาณ 9 ครอบครัว ที่ ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร ไป – มา โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน 
   ดิฉันจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาและด าเนินการต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม  ค านนท์ ขอขอบคุณท่านจุฑารัตน์  กลางประพันธ์ มากครับ วาระนี้ ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย      
(รองประธานสภาฯ) หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  
       
นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ญัตติ เรื่องพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสามแยกเส้นไปต าบลค าอาฮวนทะลุผ่าน
   ออกไปถนนเส้นนาหนองแคน ตามที่ได้รับฟังท่านสมาชิกได้เสนอมาก็เห็นควรให้ด าเนินการ
   เร่งด่วน ส าหรับถนนเส้นนี้ผมก็ได้มีโอกาสผ่านไปทางนั้นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นถนนเก่า หรือถนน    
   ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างหรือยังไง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของถนนที่เราก่อสร้างมาแล้วตอนนี้ยังไม่มี
   งบประมาณในการซ่อมแซม ผมก็อยากให้ทุกท่านได้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย แต่ผมก็เห็น    
   ความส าคัญของพ่ีน้องประชาชนเช่นกัน ตรงนี้ผมก็จะขอรับหลักการไว้เผื่อมีงบประมาณ    
   จากส่วนอื่น หรือโครงการใหม่เข้ามาก็จะพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ       

นายอรัณย์ธรรม  ค านนท์ ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้ ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย      
(รองประธานสภาฯ) หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ ส าหรับถนนเส้นดังกล่าวจะเป็นถนนดินเก่าๆ แต่พ่ีน้องประชาชนสัญจร ไป – มา 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) และช่วงหน้าฝนจะเป็นปัญหาหนักฝนตกท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้สัญจร ไป – มา 
   ล าบาก มีพ่ีน้องประมาณ 9 ครอบครัวได้ลงรายชื่อยินยอมให้ก่อสร้างแล้ว ก็จะมี 1. นางมาลี 
   2.แม่คูณ 3. นายเสรี 4.นายเขื่อน 5.นายไพทูล 6. นายทวี 7.นางปิ่น 8.นางปริศนา            
   ที่อาศัยอยู่และใช้ถนนสัญจร ไป- มา ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ค่ะ   
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นายอรัณย์ธรรม  ค านนท์ ขอขอบคุณท่านจุฑารัตน์  กลางประพันธ์ มากครับ วาระนี้ ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย      
(รองประธานสภาฯ) หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นายอุทิน จันทะโสม ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม ตอนนั้นก็ว่าด าเนินการแล้วได้ให้ช่างทูลเข้าไปดู และประมาณ
(นายกเทศมนตรีฯ) การไว้แล้ว พอไปถึงเขาไม่ยินยอมให้ท าการก่อสร้างยังตกลงกันไม่ได้ ถ้าท่านสมาชิกได้ไป
   สอบถามชาวบ้านและให้ความยินยอมแล้วก็เผื่อมีงบประมาณต่างๆ หรือเงินอุดหนุนเข้ามา      
   ก็จะไดใ้ห้ช่างออกไปประมาณการไว้ก่อน และจะพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ   

นายอรัณย์ธรรม  ค านนท์ ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้ ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย      
(รองประธานสภาฯ) หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ     
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ทุกท่านดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 1             
   ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับญัตติที่ท่านจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ ได้เสนอต่อที่ประชุม
   สภาเทศบาล ก็อยู่ในเขตพ้ืนที่ของดิฉัน ส าหรับถนนเส้นนี้แต่ก่อนจะเป็นถนนเก่าตั้งแต่ที่นา
   ของนางบังอร มีถนนขึ้นไปทางคลองหินแห่ ทีนี้ชาวบ้านเขาตัดถนนขึ้นไปก่อนจะถึงที่นาของ
   ผู้ใหญ่เงียมลงไปถึงที่นาของนายเขื่อน ตรงนี้ถ้ามงีบประมาณส่วนอ่ืนข้ามาก็อยากให้พิจารณา
   ด าเนินการให้หน่อย ฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขอฝากด้วยขอบพระคุณค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม  ค านนท์ ขอขอบคุณท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้ ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย      
(รองประธานสภาฯ) หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียน
(ปลัดเทศบาลฯ)  เพ่ิมเติม ส าหรับญัตติที่ท่านสมาชิกเสนอมาคือถ้ามันเร่งด่วนก็ตามช่างไปดูว่าเขาให้ที่จริงไหม 
   และให้ทางกองช่างเขียนแบบและประมาณการว่าเอาความกว้าง ความยาวเท่าไหร่และ    
   ประเมินราคาออกมา เดี๋ยวจะประสานงานกับทางกองช่างอีกทีหนึ่ง ขอน าเรียนเพ่ิมเติม     
   เพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม  ค านนท์ ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับ วาระนี้ ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย      
(รองประธานสภาฯ) หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์  ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับถนนที่ทางท่านจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ ได้เสนอ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) มันจะทะลุกันระหว่างเส้นทางบ้านเหล่าคาม ถ้าเราท าตรงนี้มันจะขึ้นไปทะลุกับที่นาของ         
   ผู้ใหญ่ต่อลาภอีกหนึ่ง ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ค่ะ 
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นายอรัณย์ธรรม  ค านนท์ ขอขอบคุณท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้ ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย      
(รองประธานสภาฯ) หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)      

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ เรื่องพิจารณาโครงการ
(รองประธานสภาฯ) ก่อสร้างถนนลูกรังจากสามแยกเส้นไปต าบลค าอาฮวนทะลุผ่านออกไปถนนเส้นนาหนองแคน 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.00 น. 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างครับ                       
(รองประธานสภาฯ) 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ –        

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 14.15 น.    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ส าหรับวาระนี้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ  
(รองประธานสภาฯ) 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นายวิลัย พันทะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น                              
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ทุกท่าน กระผมนายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ส าหรับวาระนี้    
   พอดีได้รับแจ้งจากชาวบ้าน และได้ไปส ารวจดูสิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้องมาคือ ถนนเก่า       
   ที่ซ่อมแซมตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมา ยังไม่เห็นด าเนินการแล้วเสร็จสักจุดครับ ตามที่ไปดูแล้ว      
   ก็จริงตามที่ชาวบ้านเขาแจ้งมา ฉะนั้นในการซ่อมแซมครั้งต่อไปอยากขอเป็นรถเกรด       
   เพราะทุกหมู่บ้านจะมีรถไถใหญ่ในการปรับพ้ืนผิวถนน เพ่ือให้สามารถสัญจร ไป – มา ไดก้่อน 
   แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาอยากได้เป็นรถเกรด ฉะนั้นจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยัง            
   คณะผู้บริหารด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านวิลัย พันทะ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(รองประธานสภาฯ)  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 
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นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียน
(ปลัดเทศบาลฯ)  เพ่ิมเติม ส าหรับในส่วนของถนนที่ช ารุดเสียหาย จะให้ช่างไปส ารวจดูแต่ละหมู่บ้านให้ท าแผน
   ประมาณการเข้ามา และก็น าเสนอผู้บริหารว่ามีถนนเส้นไหนที่มันเดือดร้อนต้องการแก้ไข
   ซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน ก็จะดูงบประมาณว่ามีส่วนไหนที่สามารถท าได้ มันจะต้องออกไป
   ส ารวจทุกเส้นทางที่ยังไม่ได้ซ่อมแซม ก็จะมีบางสายที่ได้ท าแผนของหน่วย นปค. 24 ก็จะเริ่ม
   เข้ามาด าเนินการประมาณเดือนตุลาคม 2566 มันก็เหลืออยู่ประมาณ 7 เดือน ก็จะถึง     
   งบประมาณของปี 2567 ก็จะเข้ามาด าเนินการ แต่ในส่วนที่มีแผนไว้แล้วก็จะให้ช่าง           
   ไปเช็คก่อน เพราะเขามีชื่อโครงการที่เสนอผ่านงบประมาณของปี 2567 ของส านักงบ         
   ที่หน่วยงานเขาเสนอไปแล้วเราก็ไม่ต้องเข้าไปท า เพราะมีในแผนซ่อมแซมของหน่วย          
   นปค. 24 แล้ว เดี๋ยวจะให้ช่างท าแผนให้ ส าหรับเส้นที่ 2 ก็จะให้ทางกองช่างเข้าไปสอบถาม
   ให้ว่าท าถึงจุดไหนบ้าง ส าหรับเส้นที่ลงหินคลุกไว้ประมาณ 400 เมตร น่าจะได้ทั้งหมด         
   ก็พยายามตามให้อยู่ก็น่าจะเสร็จภายในปีนี้ และอีกเรื่องหนึ่งคือการเลือกตั้งประธานสภา      
   เทศบาลต าบลดงเย็นแทนต าแหน่งที่ว่าง ก็สืบเนื่องจากท่านประธานสภาได้เสียชีวิตลงเมื่อ        
   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของท่านประธานสภาด้วยครับ               
   ส าหรับท่านอุดร ยั่งยืน ท่านก็เป็นตัวแทนของหมู่บ้านมาหลายปีท่านก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวาน
   ด้วยโรคประจ าตัว โดยหลักการก็ให้ทุกท่านได้เตรียมตัวไว้ก็คือ 1.จะต้องมีการเลือก                   
   ประธานสภาแทนภายในสมัยนี้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ต าแหน่งว่าง ก็จะไม่เกินวันที่      
   26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยท่านสมาชิกทั้ง 11 คน และจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
   เทศบาลให้ครบทั้ง 12 คน ตามกฎหมายมาตรา 20 ทวิ ของ พ.ร.บ. เทศบาลฯ กรณีตาย (2) 
   ในระยะเวลาที่เหลืออีก 2 ปี ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแทนต าแหน่งที่ว่างเราจ าเป็นต้อง
   เลือกตั้งเพราะมันเกิน 180 วัน เป็นไปตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ. เลือกตั้งสมาชิกสภา      
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระบุไว้ว่าให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่สมาชิกสภาท้องถิ่น     
   ให้ครบภายใน 45 วัน หรือภายใน 60 วัน นับแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นว่างลง  ผมจะให้         
   ฝ่ายจัดการเลือกตั้งเพราะเราจะต้องรายงาน กกต. วันนี้ เราจะต้องส่งใบมรณะส่งไป            
   ก็ให้ประสานงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ก็ไม่น่าจะเกินวันอาทิตย์ ที่ 9  เมษายน 2566      
   ก็ต้องไปด าเนินการภายในอาทิตย์นี้ ก็แจ้งให้ท่านได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ 
 
นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) วาระนี้ พรุ่งนี้มีงานสีด า 2 งาน ที่บ้านโนนสวรรค์ และบ้านโคกตะแบง ก็จะได้แบ่งหน้าที่กัน
   ว่าจะมอบให้ใครไปเป็นประธานในพิธี ฉะนั้นผมจะปรึกษากับท่านนายอ าเภอพรชัย พุดซ้อน 
   จะเชิญท่านมาเป็นประธานให้เพ่ือเป็นเกียรติของท่านอุดร ยั่งยืน ท่านก็ตอบรับว่าจะมาให้อยู่ 
   เราก็ปรึกษากันว่างานที่บ้านโนนสวรรค์จะให้ใครไปเป็นประธานในพิธี ก็ขอน าเรียนเพ่ิมเติม
   เพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม 
(รองประธานสภาฯ) เชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 
 



       -25- 
นายสมหวัง ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ทุกท่าน กระผมนายสมหวัง ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น ส าหรับวาระนี้     
   อยากน าเรียนสอบถาม เพ่ือปรึกษาแก้ปัญหา คือเรื่องของน้ าประปา เมื่อเช้าผมได้อ่านดู      
   เฟสบุ๊คมีชาวบ้านได้ลงไว้ว่าน้ าประปาเป็นสีด าที่บ้านค าบง ซึ่งปัญหาเกิดจากท่อแตก และ    
   ตัดใหม่ท าให้น้ าไม่แรงและเกิดสีด าท า ให้เกิดปัญหาน้ าด าของบ้านนาทอง และปัญหา           
   อีกอย่างหนึ่งคือปัญหาของบ้านค าบง และบ้านโนนสวรรค์ ในส่วนของบ้านค าบงทางกองช่าง
   ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมา และอีกปัญหาหนักอีกอย่างหนึ่งที่แก้ปัญหายาก        
   คือที่บ้านหนองมันปลาที่บ่อประปาดูดน้ าไม่ข้ึนก็ขอรับการสนับสนุนน้ าประปาจากศูนย์เรียนรู้
   ของเราไปเติมให้ตลอด ก็เอาไปเติมประมาณ 4 รถ ผมก็เกรงว่าจะมีเหตุการณ์เพลิงไหม้      
   หรือเหตุอะไรต่างๆ และน้ าในศูนย์เรียนรู้ของเราก็มีน้อยกว่าจะเต็มรถก็ต้องใช้เวลานาน       
   จึงอยากน าเรียนปรึกษาท่ีประชุมในการหาแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ขอบคุณครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านรองสมหวัง ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม 
(รองประธานสภาฯ) เชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) การแก้ปัญหาเรื่องของน้ าประปาไม่ว่าจะเป็นที่บ้านค าบง บ้านหนองมันปลา เราได้ด าเนินการ
   แก้ไขปัญหามาประมาณเกือบ 1  เดือน ตอนแรกทางเราก็เอางบประมาณก็ได้ด าเนินการ
   ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และทางชาวบ้านก็ได้ขอจัดการบริหารจากส่วนของหมู่บ้านเขาเอง      
   ทีนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บค่าน้ าประปา พอเวลาผ่านไปหลายปีเกิดการช ารุด              
   เสียหาย 2 – 3 ครั้ง แล้วไม่มีเงินซ่อมแซม จึงได้มีการโอนให้ทางเทศบาลของเราเป็นผู้ดูแล  
   ในสมัยประชุมที่ผ่านมา และได้ให้ทางกองช่างออกไปซ่อมแซมอะไรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น       
   ท่อแตก ท่อตัน พอเราซ่อมเสร็จ น้ ามันก็จะด า อยู่ประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ ฉะนั้นก็อยาก   
   จะฝากทางสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านฝากชี้แจงให้ชาวบ้าน
   ได้ทราบในเรื่องนี้ด้วย ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม 
(รองประธานสภาฯ) เชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ส าหรับประปา
(ปลัดเทศบาลฯ)  ที่มีปัญหามันก็มีปัญหาทุกหมู่บ้านก็ได้มีการแก้ปัญหามาเรื่อยๆ ปีที่แล้วก็แก้ปัญหาที่          
   บ้านดงเย็น – นาทอง ต้นปีก็ที่บ้านสามขัว – ดอนสวรรค์ บ้านโคกตะแบง มันก็จะมีปัญหา    
   ทุกหมู่บ้าน ในส่วนกรณีที่ประปาก่อสร้างมาเป็นเวลานานมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของท่อด า 
   ท่อตัน ท่อมีดินเข้าไป  
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           และปริมาณน้ าในบ่อที่เราสูบนานๆ มันก็จะหมดไปเราเจาะบ่อก็ไม่ใช่  ว่าจะมีน้ าตลอด        
   มันก็มีวันหมดเหมือนกัน ยิ่งในช่วงหน้าแล้งน้ าก็จะแห้ง อย่างบ้านหนองมันปลาที่ท่อทรุด      
   ก็ต้องท าการเจาะบ่อใหม่ให้ตอนนี้ก็รอรถเขามาเจาะบ่อให้  และท าเรื่องขออนุญาตเจาะ        
   ให้เรียบร้อย ตรงนี้ถ้าเราแก้ไขปัญหาที่บ้านหนองมันปลาได้  ก็จะไม่ต้องเอาน้ าที่ห้วย          
   ไปเติมให้ และปัญหาที่สะสมมานานบ่อที่วัดบ้านค าบง คือเมื่อก่อสร้างเสร็จก็ได้มอบให้     
   หมู่บ้านได้ไปด าเนินบริหารจัดการเอง แต่เรื่องท่อแตก ท่อตัน เ ข า ก็ ไ ม่ ไ ด้ ดู แ ล ใ น เ รื่ อ ง นี้          
   เขาก็มีหน้าที่เปิดอย่างเดียว เพราะเขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาก็ท าให้ระบบ    
   ประปามันเสีย ก็ได้มอบให้เทศบาลแจ้งให้ทางกองช่างออกไปซ่อมให้ มันก็แก้ปัญหา              
   ได้บางส่วน หรือไม่ก็เปลี่ยนท่อให้ใหม่เพราะท่อมันใช่มานานอาจท าให้ท่อตันได้ ก็พยายาม
   แก้ไขปัญหา ในส่วนของหมู่ 7 ที่ได้งบประมาณก่อสร้างของ อบจ. เขาก็ได้ลงมาส ารวจแล้ว
   น่าจะเริ่มจากเส้นป่าช้าไปถึงห้วย ก็ให้หัวหน้ากิจกูลได้ประสานงานกับทาง อบจ.ท าหนังสือไป
   เขาก็จะได้ท ารายจ่ายมาให้เรา ส่วนเส้นอ่ืนๆ ก็จะมีทางบ้านหนองแคนที่ได้งบของทาง อบจ. 
   ก็จะได้ให้หัวหน้ากิจกูลไปดูให้ว่ามีเส้นไหนบ้าง และก็มีงบในส่วนของแผงโซล่าเซลล์            
   ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านกิจกูล ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้ มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือน าเรียน        
(รองประธานสภาฯ) สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ถ้าไม่มีที่ประชุมท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม      
(รองประธานสภาฯ) ในครั้งนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)        

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.   
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     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์) 
          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

    (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์) 
      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก   
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

    (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสมบูรณ์  จูมนา) 

  
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายจันหอม  ดีดวงพันธ์) 

  
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอุดร  ดีดวงพันธ์) 

  
        (ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์) 

รายงานฉบับนี้สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น จึงลงนามไว้ในรายงานการประชุม 

       
.      (ลงชื่อ)    รองประธานสภาเทศบาล รักษาราชการแทน 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
      (นายอรัณย์ธรรม ค านนท์) 

 

 


